



ก.เกษตรฯ จัดงาน "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"

- ThaiPR.net 23 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ชูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ชูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง) และหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดขึ้นในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือ เรื่องน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชนิยามกิจของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในหลายๆ มิติ และนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้งในปัจจุบันรวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนักของคนในชาติให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ทุกหยดที่มีค่าและหามาด้วยความยากลำบาก ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และกยศ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสร้างสวนยางพารา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นสิ่งสมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมในงานต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวคิดต่อยอดพัฒนา หรือประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ด้าน นายประสิทธิ์ หนิมดีเส็น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการแสวงหาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงระบบการใช้น้ำ การสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน การใช้วัสดุปุ๋ยพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพาราเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหมักร่วมกับการใช้ไม้ฟืนและใช้หุงต้มอาหาร ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงเป็นการดำรงชีพอย่างพอเพียง

ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านยางพาราผ่าน 8 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้การผลิตพันธุ์ยาง ฐานเรียนรู้การปลูกยาง การดูแลรักษา พืชแซม พืชคลุมดิน ฐานเรียนรู้การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตยางขั้นต้นฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าฐานเรียนรู้หลุม ฐานเรียนรู้บ้านวิถีบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฐานเรียนรู้การปลูกยางแบบผสมผสาน

24 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

**สศอ. เดินหน้า ‘เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง’
เน้นสร้างสรรคงานวิจัยใช้ได้จริง ต่อยอดในเชิงพาณิชย์สำเร็จ**

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดินหน้าสร้าง “เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” ปี 2558 ได้ผลงานวิจัยนำร่องที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างสรรคงานวิจัยที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์แล้ว และจะพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายนำร่องอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ได้ตระหนักว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างสรรคงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556-2557

ขณะนี้มีผลงานวิจัยที่สำเร็จในระดับหนึ่งและเป็นงานวิจัยนำร่อง ได้แก่ การวิจัยและพัฒนายางล้อตัน การรักษาคุณภาพเนื้อไม้ยางพารา และการปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันไร้รอยเยื่อ ซึ่งผลงานการปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันไร้รอยเยื่อ ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

แนวทางการดำเนินงานในปี 2558 โดยเครือข่ายฯ ยังคงมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนักวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินการเรื่องการวิจัยและพัฒนาในปีนี้ เครือข่ายฯ จะดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบความบกพร่องของเส้นด้ายยางยืดแบบอัตโนมัติ โดยได้จากการสำรวจความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

ดึงเวียดนามร่วมไตรภาคีดันราคายาง

● **ไทยหนุนเวียดนามเข้าร่วมไตรภาคี** ยางพารา หวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านผลผลิต รักษาเสถียรภาพราคา ขณะนี้ 2 ฝ่ายได้ ข้อตกลงร่วมเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ระหว่างไทยและเวียดนาม ครั้งที่ 2 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 จากปี 2557 ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และล่าสุด 5 เดือนแรกของปี 2558 มีการค้าขายสองฝ่ายมูลค่า 5,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ เวียดนามยังยินดี และกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไตรภาคียางพารา หรือไออาร์ซีไอ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 3 ประเทศ ได้แก่

ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

“เราพร้อมสนับสนุนเวียดนามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่อย่างเต็มที่ โดยเชื่อว่าหากเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าว จะช่วยให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะจะทำให้เกิดอำนาจในการกำหนดปริมาณผลผลิตและราคา ส่วนความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรอื่นๆ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานมูลค่าให้สินค้าเกษตรทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะเรื่องข้าวที่ต้องการให้จับมือกันในเรื่องการส่งออก จากที่เคยเป็นประเทศคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งทางเวียดนามและไทยยังคงตกลงที่จะนำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างกัน หลังจากหยุดชะงักไป 4-5 ปี” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน ไทยและเวียดนามยังมีแผนรับรองเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกัน ในช่วงปี 2558-2563 ให้คล่องตัวมากขึ้น โดยเน้นวางเป้าหมายส่งเสริมการค้าและการ

ลงทุน การคมนาคมทางถนน และความร่วมมือด้านการธนาคารที่จะส่งเสริมการเข้าไปจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศของอีกฝ่าย รวมทั้งยังสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการทำธุรกรรมระหว่างกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังได้เชิญภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาค

สำหรับเวียดนาม ถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 4 ในอาเซียน และเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ 11 ในตลาดโลก ซึ่งการประชุมเจทีซีระหว่างไทยและเวียดนาม ครั้งที่ 2 ได้จัดประชุมขึ้นที่ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายหวู ฮวี ฮว่าง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เป็นประธานร่วมการประชุมทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 9, 13 (1)

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

13



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เข้าถึง เข้าใจ เกษตรกร

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เข้าถึง เข้าใจเกษตรกร



พิติพงศ์ พิติพงษ์ ณ อุษยชา

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรแก่เกษตรกรระดับรากหญ้าและให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บรรลุผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินงานคลินิกเกษตรเป็นการบูรณาการวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนา ที่ดิน ฯลฯ โดยใช้การเคลื่อนที่เข้าไปหาเกษตรกร สร้างแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

นายพิติพงศ์ พิติพงษ์ ณ อุษยชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไร่นา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกร ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ดิน ชลประทาน กฎหมาย และบัญชี ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานและจากผลการดำเนินงานตาม

โครงการดังกล่าว ทำให้การบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จ สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น

การดำเนินการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้ดำเนินการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จังหวัดละอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง โดยให้บริการหมุนเวียนไปตามตำบล และอำเภอต่างๆ โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับบริการเกือบ 3 ล้านราย ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2558 มีเกษตรกรมาลงทะเบียนร่วมงานจำนวน 82,283 ราย โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรต่างๆ จำนวน 54,172 ราย



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 9, 13 (2)

(เกษตรกร 1 ราย เข้ารับบริการมากกว่า 1 คลินิก) สามารถแก้ปัญหาเสร็จสิ้น 51,374 ราย เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง จำนวน 2,798 ราย โดยเน้นให้บริการทางคลินิกพืช ข้าว ดิน ปุ๋ยสัตว์ ประมง ชลประทาน บัญชี สหกรณ์ กฎหมาย ยางพารา และคลินิกตรวจสอบสารพิษในร่างกาย

เกษตรกรพึงพอใจโครงการแก้ปัญหาการเกษตรได้

จากการติดตามประเมินผลโครงการพบว่า เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 98.30 อยากรให้มีการจัดคลินิกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ร้อยละ 68.86 พึ่งพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 28.45 ยังมีปัญหาด้านเกษตรที่ต้องการให้มีการแก้ไขอยู่ เช่น ปัญหาเรื่องดิน โรคพืช แมลงศัตรูพืช เอกสารสิทธิ นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหม่อีกร้อยละ

48.25 เช่น โรคพืช โรคสัตว์ ตามฤดูกาล

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ 28 ก.ค. นี้

นอกจากการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับจังหวัดแล้ว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติให้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในภูมิภาคต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครพนม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรและผู้สนใจจากอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยในงานจะมีพิธีกล่าวถวายพระพร ลงนามถวายพระพร นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการทางวิชาการ การประกวด

ผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอาชีพ เป็นต้น

และเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

ส า ห ร้ บ

กิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตร ในปี 2558 จะเน้นแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรใน

หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ทำนา จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานเน้นการให้บริการคลินิกเกษตรเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ เช่น แนะนำให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิต การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงบำรุงดิน ผ่านคลินิกต่างๆ อาทิ คลินิกพืช คลินิกข้าว โดยให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว คลินิกดิน บริการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพดิน โดยมีเครื่องมือทดสอบธาตุอาหารพืชประจวบ-ลบ เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) การทำปุ๋ยหมัก คลินิกปุ๋ยสัตว์ ได้จัดกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันมาให้บริการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีผสมเทียม การให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง และแจกจ่ายเวชภัณฑ์สัตว์คลินิกร่วม บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยง และคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกจักรกลการเกษตร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การให้น้ำกับพืช คลินิกบริหารศัตรูพืช ให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นต้น

นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละภูมิภาค อาทิ ประกวดลำไยพันธุ์ดี ถั่วลิสงพันธุ์ดี ถั่วเขียวพันธุ์ดี ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ถั่วเขียวพันธุ์ดี ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ถั่วเขียวพันธุ์ดี ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ถั่วเขียวพันธุ์ดี ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

จะเห็นว่าในแต่ละปีมีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์

24 กรกฎาคม 2558 หน้า 10

สศอ. เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เน้นสร้างสรรคงานวิจัยใช้ได้จริง ต่อยอดในเชิงพาณิชย์สำเร็จ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดินหน้าสร้าง “เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” ปี 2558 ได้ผลงานวิจัยนำร่องที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างสรรคงานวิจัยที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยจะพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายนำร่องอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างสรรคงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ก็มีผลงานวิจัยที่สำเร็จในระดับหนึ่ง และเป็นงานวิจัยนำร่อง ได้แก่ การวิจัยและพัฒนายางล้อตัน การรักษาคุณภาพเนื้อไม้ยางพารา และการปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันไร้รอยเบื้อน (Non-marking solid tire) ซึ่งผลงานการปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันไร้รอยเบื้อน ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว นอกจากนี้ยังมี การจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ฐานข้อมูลนักวิจัยด้านยางและไม้ยางพารา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาความรู้ของสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย เป็นอย่างดี

จากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการตื่นตัว และให้ความสำคัญในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่มากขึ้น เริ่มเปิดเผยความต้องการในการวิจัยและพัฒนา และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างสรรคงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้น สศอ. จึงริเริ่มที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายนำร่องอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

ขู่เคลื่อนไหวใหญ่ แก๊ยาง-ปาล์มวูบ

พรุ่งนี้ ชาวสวนยางพารา-ปาล์ม
น้ำมันสุราษฎร์ธานีชุมนุมใหญ่กดดัน
รัฐบาลแก้ราคาตกต่ำ

นายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายกสมาคม
เกษตรกรสวนยางและปาล์มน้ำมัน
จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตัวแทน
สมาคมเกษตรกรสวนยางเดินทางมายื่น
หนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถึง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เรื่องแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทาง
มายื่นหนังสือครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่าน
มาทางสมาคมเกษตรกรฯ ได้เสนอ
โครงการกองทุนข้าวสารเพื่อช่วยเหลือ
คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อย ผ่านสมัชชาสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เสนอนาย
อานวย ปะติเส รวม.เกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
ความคืบหน้า อีกทั้งได้เกิดวิกฤตราคา
ยางตกต่ำอีกรอบ และรัฐบาลได้ทวงคืน
ผืนป่าด้วยการโค่นต้นยางรุกป่าทำให้
เกษตรกรรายย่อยและคนจนได้รับความ

เดือดร้อน จึงได้ร่วมประชุมกันครั้งล่าสุด
ขณะเดียวกัน ได้ยื่นข้อเรียกร้อง
ไปยังรัฐบาลทั้งหมด 4 ข้อ คือ 1.ให้
รัฐบาลเร่งอนุมัติโครงการกองทุนข้าวสาร
เพื่อช่วยเหลือคนกรีดยางเป็นการเร่ง
ด่วน 2.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการชดเชย
ส่วนต่างของราคาขายให้อยู่ที่ราคา
กิโลกรัมละ 70 บาท โดยปล่อยให้
ไปตามกลไกท้องตลาด รัฐบาลจ่ายส่วน
ต่างที่เหลือแก่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งใช้
งบประมาณน้อยกว่าโครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชน สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้ และเกษตรกรจะมีรายได้ทั่วถึง

3.ให้รัฐบาลสั่งการและกำชับให้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการใน จ.สุราษฎร์ธานี
ดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า
ด้วยการโค่นต้นยางให้ได้อย่างชัดเจน
ทุกราย หากกระทำผิดกฎหมาย 4.ตั้ง
คณะทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
สมาคมเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง คสช.
ทั้งนี้ทางสมาคมจะรอดูผลการยื่นหนังสือ
ข้อเรียกร้องดังกล่าว หากยังไม่ได้รับ
การตอบสนองภายในเดือน ส.ค.นี้ จะ
นัดเคลื่อนชุมนุมใหญ่อย่างแน่นอน ■

24 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (1)

กรม.ไทย-เวียดนามถกชี้เนื มือบด้านโรงไฟฟ้าถักกระบี่

‘บักจิ้น’แจงข่าวใช้งบ 8 แสนล้านไม่ทัน แคร่ระบุ 2 โครงการรถไฟช้ำ แต่ลื้อไปค้ำนวนราคาเอง ทำให้นายกฯไม่สบายใจ ประชุม กรม.ไทย-เวียดนามชี้เนืเนื เนืงเส้นทางรถไฟโดยสาร์-ท่องเที่ยว 3 ประเทศ เชิญญวนร่วมเป็นสมาชิกขงพารา 4 ชาติ (อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

ไทย-เวียดนาม

ประชุมกรม.ไทย-เวียดนาม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้การต้อนรับนายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และประชุม ครม.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีไทย-เวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร 5 ฉบับ คือ 1.แถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม ครม.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน 3.บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน 4.บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคูมิตระระหว่าง จ.อุบลราชธานีกับ จ.คอนตูม เวียดนาม และ 5.บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคูมิตระระหว่าง จ.ตราดกับ จ.ลองอาน เวียดนาม

เชิญร่วมมือด้านขงพารา

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ และนายเหวียน เติน สุง ร่วมแถลงข่าวถึงการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และการประชุม ครม.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน ขณะที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน ซึ่งปี 2557 มีอัตราการขยายตัวทางการค้าร้อยละ 13 โดยไทยกำลังผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการในเวียดนาม หากสำเร็จจะทำให้ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนลำดับต้นๆ ของเวียดนามในอนาคต

“ได้เห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนไทย รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ลงทุนในเวียดนามในสาขาต่างๆ เช่น การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการเพิ่มการส่งออกผลไม้ไทยไปยังเวียดนาม และไทยได้เชิญเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสภาความร่วมมือด้านขงพาราระหว่างประเทศ ซึ่งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็นสมาชิกแล้ว เพื่อร่วมมือรักษาเสถียรภาพราคายางพาราในตลาดโลก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เร่งเดินรถเชื่อมอีสาน-ญวน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 โดยเร่งจัดอุปสรรคทางการค้า ส่งเสริมการใช้เงินสกุลบาทและเงินดอลลาร์ในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน จัดตั้งกลไกหารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่องการคุ้มครอง



กรม. 2 ปท.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ร่วมแถลงผลการประชุม ครม.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม

24 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (2)

และส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทะเล และอากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยให้มีการเร่งรัดการเปิดการเดินทางโดยสารประจำทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนาม พัฒนาการเดินเรือชายฝั่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กับพม่า และตอนใต้ของเวียดนาม รวมทั้งเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเที่ยวบินตรงระหว่างจุดหมายปลายทางใหม่สองประเทศต่อไป

ดึงเขมรร่วมหาหรือเส้นทางน้ำ

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม กล่าวถึงการหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเวียดนาม ในการประชุมครบ.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเส้นทางอีสต์-เวสต์ คอร์ริดอร์ เส้นทางสาย 8, เส้นทางสาย 12 และเส้นทางสาย 13 โดยสาย 8 คือมุกดาหาร-ลาว (ตอนบน)-เวียดนาม, สาย 12 จากมุกดาหาร-ลาว-ฮาดิง (เวียดนาม) และสาย 13 อุบลราชธานี-ขอนแก่น-ลาว-เวียดนาม โดยหารือเรื่องการเดินรถโดยสาร รถท่องเที่ยว และการขับระหว่างประเทศร่วมกัน โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีกรหารือเพื่อสรุปความคืบหน้าที่เวียดนามอีกครั้ง

"ทางน้ำได้มีการหารือการเดินทางเชื่อมจากอ่าวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม จะใช้เส้นทางไหน หยุดที่ไหนบ้าง จุดที่ทำเทียบเรือไหน จะบริการสินค้าและผู้โดยสารอย่างไร ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยจะส่งหนังสือเชิญ กัมพูชาเข้าร่วมกัน 3 ประเทศ คาดว่า จะหารือร่วมกันได้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน โดยทั้งหมดต้องได้ข้อสรุปในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพราะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีคมนาคมที่ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน 2558" พล.อ.ประจินกล่าว

'บักจิ้น' อึ้งข่าววงบืด 8 แสนล.

พล.อ.ประจินยังกล่าวว่า ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระแสข่าวความล่าช้า ในการดำเนินโครงการของกระทรวงคมนาคม แล้ว โดยยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวไปว่าบางโครงการจะล่าช้าอย่างแน่นอน โดยยกตัวอย่างให้ทราบ 2 โครงการ คือ โครงการรถไฟทางคู่ จะช้าไป 3 เส้นทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะเสร็จเดือนธันวาคมนี้หรือ

มกราคม 2559 รวมถึงโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม เส้นทางคลังชั้น-มีนบุรี สายสีเหลือง เส้นทางลาดพร้าว-สำโรง และสีชมพู เส้นทางแคราย-มีนบุรี จะช้าไปเป็นปลายปี โดยสาเหตุล่าช้าเนื่องจากแผนปฏิบัติการที่กำหนดจะแล้วเสร็จกลางปีไม่ปฏิบัติตามแผน ก็ให้ข้อเท็จจริงไปเท่านี้ แต่ผู้สื่อข่าวไปคำนวณเองว่าโครงการล่าช้าที่ใช้เงินไม่ทัน รวมประมาณ 8 แสนล้านบาท โดยไม่ได้อธิบายว่าเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าววิเคราะห์เอง เขียนทำนองว่ารัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ทางนายกรัฐมนตรีเลยไม่สบายใจ

"ข่าวที่บอกว่ารัฐมนตรีทำให้เงินไม่ทัน 8 แสนล้านบาท กระทั่งความเชื่อมั่นและทำให้หุ้นตก แรงไปหน่อย แรงไปนิดหนึ่ง ที่ให้สัมภาษณ์ไปไม่เกี่ยวกับ 8 แสนล้านบาทเลย เมื่อเล่าให้นายกฯ ฟัง นายกฯ ก็บอกว่าไม่เป็นไร คราวหน้าอย่าให้สัมภาษณ์ผิด ดังนั้นในวันที่ 24 กรกฎาคม กระทรวงคมนาคมจะแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ให้สื่อมวลชนรับทราบอย่างชัดเจนว่าโครงการที่ล่าช้าและที่เดินหน้าตามแผนงานมีอะไรบ้าง ทั้งนี้ ยอมรับว่าข่าวที่ออกมาทำให้สื่อ" พล.อ.ประจินกล่าว

'ขุนคลัง' จี้เบิกจ่ายงบลงทุน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ถึงการเบิกจ่ายเงินลงทุนที่ล่าช้าว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ขณะนี้ได้มีการรวบรวมโครงการลงทุนที่ยังไม่มีใครรู้จักหรือคุ้นเคย ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เป็นโครงการที่จะมีเม็ดเงินลงไปสู่ชาวบ้าน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมาก ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะมีเม็ดเงินลงไปจริงๆ เท่าไร เพราะขณะนี้หลายโครงการช้า เช่น การให้เงินกู้แก่กรมทางหลวง 4 หมื่นล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 2.5 หมื่นล้านบาท เท่าที่ตรวจสอบพบว่าเพิ่งจะมีเม็ดเงินลงไปไม่ถึง 3 พันล้านบาท ไม่รู้ว่าจะติดขัดตรงไหน

"นายกรัฐมนตรีก็เร่งรัดในเรื่องนี้ แต่หน่วยงานผู้ปฏิบัติยังช้าอยู่ โดยจะเรียกประชุมหน่วยงานคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้า" นายสมหมายกล่าว

2 แวงก็ปล่อยกู้กระตุ้นศก.

ต่อมา นายสมหมายให้สัมภาษณ์ภายหลัง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะร่วมปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านรวม 4 หมื่นล้านบาท ช่วงปี 2558-2559 ซึ่งเม็ดเงินที่ลงไป จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของรัฐ ทั้งเงินให้เปล่าและเงินกู้ รวมถึงแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนต่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากทศวรรษโดยตรง

นายสุวพันธุ์ ดันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านธนาคารละ 2 หมื่นล้านบาท รวมวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ระยะเวลายืมไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มปล่อยกู้บางส่วนแล้ว ล่าสุดมีกองทุนฯ ได้ยื่นขอเงิน 3.3 พันกองทุน วงเงินรวม 5.7 พันล้านบาท แยกเป็นของธนาคารออมสิน 1.7 พันกองทุน วงเงิน 3 พันล้านบาท และ ธ.ก.ส. 1.65 พันกองทุน วงเงิน 2.7 พันล้านบาท

บักโด่งปิดขูแค้นด้านโรงไฟฟ้า

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีนายประสิทธิ์ชัย หนู นวล แคนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ระบุว่า มีทหาร 7 นายบุกไปที่บ้านพัก จ.พัทลุง ชุมชุมารดาให้เดือนนายประสิทธิ์ชัยให้เลิกประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าต้องทำความเข้าใจว่ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ โดยปกติจะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปเยี่ยมเยียนประชาชนทุกหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ หากมีปัญหาใดๆ จะรับข้อปัญหาและนำมาช่วยแก้ไขด้วย

"เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในส่วนที่ดีก็มี เพราะเคยไปดูในบางพื้นที่มาแล้วเห็นว่าสามารถทำได้ให้เกิดความสะอาดและไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันความจำเป็นที่จะมีหรือไม่ ต้องขอให้คนในพื้นที่ใครครวญให้ดี พร้อมขอให้ยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง นายกฯ และหัวหน้า



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (3)

คสช.เคยชี้แจงให้ทราบว่ามีความจำเป็นเรื่องไฟฟ้า เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ทุกฝ่ายจะต้องนำเหตุผลและประโยชน์เป็นที่ตั้ง" พล.อ.อุดมเดชกล่าว

ที่ปรึกษานายกฯบุกเจรจามือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดโสมนัสราชวรวิหาร กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันตมกันจากถ่านหินได้นัดแสดงพลังโดยคล้องแขนล้อมทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นยันเจตนารมณ์เดิมตามข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี 3 ข้อ 1.จะต้องยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ 2.ยกเลิกรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) และ 3.ต้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอเรื่องพลังงานหมุนเวียนจากน้ำมันปาล์มที่ทาง จ.กระบี่ ขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อนในพื้นที่ภายใน 3 ปี

ต่อมา พล.อ.วีระศักดิ์ ชุมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าพูดคุยกับเครือข่ายฯ ขอให้งดการทำการกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน และขอให้จัดกิจกรรมภายในวัดโสมนัสราชวรวิหารแทน เนื่องจากวันนี้ (23 กรกฎาคม) จะมีการประชุม ครม.ร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 จึงขอให้จัดกิจกรรมที่วัดโสมนัสฯเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ทั้งนี้ เครือข่ายฯยินยอมที่จะจัดกิจกรรมที่วัดโสมนัสฯ และขอให้รัฐบาลมีคำตอบเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ในเวลา 15.00 น.

ต่อมาเวลา 15.00 น. ทางเครือข่ายฯไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล ได้รวมตัวกันและตั้งแถวจากวัดโสมนัสฯ ก่อนเดินเท้ามาจนถึงประตูปารณนพิษณุโลก หน้าทำเนียบรัฐบาล ช่วงประตู 3-4 โดยชุมนุมประมาณ 100 คน ต่างถือกระดาษสีเขียวอ่อนแผ่นเล็กๆ เขียนข้อความถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมผูกกระดาษดังกล่าวที่รั้วทำเนียบรัฐบาล

เสด็จก.3ฝ่ายเคลียร์ปัญหา

ต่อมาเวลา 19.00 น. นายประสิทธิ์ชัย หนูवाल ตัวแทนเครือข่ายเปิดเผยว่า เวลา 09.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนรัฐบาลตัวแทน กฟผ.และตัวแทนของเครือข่ายจะร่วมประชุมกันเพื่อตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายในการรับฟังข้อเสนอและผลการศึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยในเบื้องต้นรัฐบาลยอมรับข้อเสนอข้อที่ 3 ของเครือข่าย

คือ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอเรื่องพลังงานหมุนเวียนจากน้ำมันปาล์มที่ทาง จ.กระบี่ขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อนในพื้นที่ภายใน 3 ปี ซึ่งจะเป็นการชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ออกไปอีก 3 ปี โดยระหว่าง 3 ปีนี้จะให้ กฟผ.สนับสนุนสายส่งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และหาก จ.กระบี่มีไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพียงพอที่ไม่จำเป็นจะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 13

ไทย-เวียดนาม

มือบอนสลวยตัว-กลับกระบี่

ต่อมาแกนนำประกาศให้ประชาชนที่มาจาก จ.กระบี่ กลับไปเก็บเสื้อผ้าที่วัดโสมนัสฯ เพื่อเดินทางกลับ จ.กระบี่ในคืนนี้ (23 กรกฎาคม) เพื่อไปรอฟังข่าวการเจรจากรัฐบาลและ กฟผ. รวมทั้งให้ไปรวมกันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ในวันที่ 24 กรกฎาคม โดยให้การคำจังหวัดกระบี่ ภาคธุรกิจกระบี่ จะร่วมกันแถลงข่าวแสดงท่าทีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากรัฐบาลเมื่อยหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงเครือข่ายจะกลับขึ้นมาชุมนุมใหม่และจะมีจำนวนมากกว่าเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายได้พากันตะโกนและปรบมือแสดงความคิดเห็น พร้อมมอบดอกไม้ให้กับแกนนำ จากนั้นทั้งหมดได้สลายการชุมนุมในทันที ขณะที่แกนนำที่อดอาหารเปิดเผยว่า การอดอาหารที่ดำเนินมาแล้ว 13 วัน จะยุติลงด้วยเช่นกัน และอาหารมื้อแรกคงจะเป็นน้ำเกลือและต่อด้วยอาหารอื่นๆ ไป 3-4 วัน

กฟผ.ยันไม่มีผลกระทบใดๆ

นายสุนชัย คำบุญเสริม รัฐผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ วิตกกังวลว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยว จ.กระบี่ และอันตมกัน ว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ มีความจำเป็นในการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป กำลังผลิตไฟฟ้าที่พึ่งได้ในพื้นที่ภาคใต้จะไม่เพียง

พอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมมลภาวะและยังมีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำเพียง 2.70 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศในระยะยาวไม่สูงเกินไป

นายสุนชัยกล่าวว่า การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในปี 2555 กฟผ.ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนศึกษาทุกกลุ่มเพิ่มเติม ทั้งกลุ่มประมงและท่องเที่ยว ประกอบการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) อาทิ เรื่องการสร้างท่าเรือ การขนส่งถ่านหินที่เป็นผลจากการร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน สำหรับเส้นทางขนส่งถ่านหินจะใช้เส้นทางเดียวกับเรือขนส่งปัจจุบัน รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันเตาซึ่งใช้มาจริงตั้งแต่ปี 2547 โดยไม่มีผลกระทบต่อจุดดำน้ำ แหล่งปะการัง และหญ้าทะเลใดๆ

"โครงการยังได้ออกแบบติดตั้งระบบดักจับไอปรอทเพิ่มเติมเพื่อลดความวิตกกังวลเรื่องสารโลหะหนัก และกำหนดค่าควบคุมมลภาวะทุกตัว อาทิ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองและโลหะหนัก ตีกว่ามาตรฐานทางกฎหมายถึง 3 เท่าตัว" นายสุนชัยกล่าว

กรมชลฯไม่ปรับแผนระบายน้ำ

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ไหลเข้าเพียง 17.7 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนน้ำไหลเข้าเพิ่มเป็น 8.6 ล้าน ลบ.ม. จาก 8 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำไหล

เข้าลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.9 แสน ลบ.ม. จาก 5 แสน ลบ.ม. และเขื่อนภูมิพลน้ำไหลเข้าลดลงเหลือ 5.2 ล้าน ลบ.ม. จาก 7.2 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้รวมน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 34.9 ล้านลบ.ม. และมี การระบายน้ำออก 19.1 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ยังคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งแม้ว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น แต่ทางกรมชลฯขอยืนยันว่าจะไม่มีการปรับแผนการระบาย



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (4)

น้ำแต่อย่างใด

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการใช้มาตรการผ่อนปรนการระบายน้ำให้แก่พื้นที่ทางเกษตรตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องระบายน้ำให้แก่ข้าวตั้งท้อง หรือข้าวที่มีอายุการเพาะปลูก 9 สัปดาห์เป็นต้นไปเป็นอันดับแรก เบื้องต้นมี 3 จังหวัดได้ส่งเรื่องมายังกรมชลฯ เพื่อขอรับมาตรการผ่อนปรนแล้ว ได้แก่ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และอุทัยธานี

ชาวนา 2 จังหวัดร้องขอ

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท ชาวนา 2 จังหวัด จากชัยนาทและสิงห์บุรีกว่า 60 คน เข้าร้องขอให้ช่วยประสานงานกับสำนักงานชลประทานที่ 12 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามธธต. ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ให้ส่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าระบบคลองสาย 1 ชัยบรมธต. พร้อมทั้งรื้อคันดินที่เคยสร้างเพื่อวางเครื่องสูบน้ำของโครงการออกจากคันคลองด้วย เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เพาะปลูก ซึ่งต่อมา นายวิชัย พาดชา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (คบ.) บรมธต. ได้ซักซ้อมกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านพอใจพากันเดินทางกลับ

นายวิชัยกล่าวว่า ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่าจะทำยกเครื่องสูบน้ำทั้ง 3 เครื่อง ออกจากบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งรื้อถอนท่านบกั้นน้ำทันที ส่วนน้ำที่ต้องการให้ส่งเข้าคลองนั้นกำลังดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติในการจัดสรรน้ำตามโครงการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อเสนอกรมชลประทาน คาดว่า จะสามารถจัดสรรน้ำได้ตามความต้องการในวันที่ 24 กรกฎาคม

แม่น้ำยมพีจีตรเลิกแห้งขอด

ที่ จ.พีจีตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้แม่น้ำยมในพื้นที่ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล ที่ก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งจนลำน้ำยมแห้งขอด ได้มีน้ำจากลำคลองสาขาและน้ำเหนือไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่น้ำยมมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ชาวบ้านสามารถใช้เรือพายสัญจรข้ามไปมาและนำเครื่องมือจับสัตว์น้ำออกมาหาจับปลาในลำน้ำยมกันอย่าง

คึกคัก รวมทั้งเร่งสูบน้ำเข้านา

ที่ จ.นครพนม ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำท่วมหลายแห่งในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำบ้านท่า หมู่ 8 ต.โพธิ์สว่าง อ.ศรีสงคราม น้ำในลำน้ำอูนไหลเชี่ยวกรากพัดพาขอนไม้และเศษไม้ต่างๆ กระแทกเครื่องสูบน้ำจมลงในลำน้ำอูน ทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีเครื่องสูบน้ำเข้านา ขณะที่ทางอำเภอศรีสงครามและ อบต.โพธิ์สว่าง ได้นำกำลังชาวบ้านพร้อมรถแบ็กโฮไปช่วยดึงเครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากน้ำ แต่ไม่สำเร็จเพราะน้ำไหลเชี่ยวและแรง นอกจากนี้ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน ระดับน้ำตามลำห้วยหนอง คลอง บึง ตลอดจนแม่น้ำสาขาไหลปริ่มทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้ถนนสายท่าอุเทน-บ้านตาล ช่วงบ้านตาล หมู่ 2 ถูกกระแสน้ำตัดขาด ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน

อ่าง'ศรีสะเกษ-สารคาม'น้ำอื้อ

นายจรัส สอนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ขณะนี้อ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่งของ จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีน้ำเข้าไปได้มากในอ่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญปริมาณความจุน้ำ 12,350 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 9,4010 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.1% หากเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงเข้ามามากาคจะมีความเสี่ยงเพียงพอตลอดหน้าแล้งปีนี้

นายกิตติพงศ์ ไรจน์วีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 17 แห่ง และน้ำในแม่น้ำชีเพิ่ม

สูงขึ้น ส่วนที่ประตูน้ำฝายวังยาง ขณะนี้มีน้ำอยู่ที่ 35.37 ล้าน ลบ.ม. เกินระดับเก็บกัก 1.76 เมตร จากความจุ 33.59 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 33.38 ลบ.ม.ต่อวินาที เปิดประตูระบายน้ำออก 4 บาน บานละ 10 เซนติเมตรรวม 40 เซนติเมตร เพื่อหล่อเลี้ยงลำน้ำและพร่องน้ำเพื่อร่อนน้ำฝน



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

68บริษัททั่วโลกจ่อซื้อยางพาราไทย5แสนตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการเปิดงานแสดงสินค้าเข้าเทิร์นอินเตอร์เนชันแนล เทรด เอ็กซ์โป ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมงาน “เข้าเทิร์นอินเตอร์เนชันแนล เทรด เอ็กซ์โป” 400 ราย ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชีย และอาเซียนมาร่วมเจรจาธุรกิจกับไทย ล่าสุดมีบริษัทผู้ซื้อสินค้ายางพารา และผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก 68 บริษัท ต้องการซื้อยางพารากว่า 500,000 ตันซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรไทยที่จะทำให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คาดว่าจะในงานจะมีผู้เข้าชมกว่า 100,000 ราย พร้อมทั้งมีนักธุรกิจ ผู้ผลิต/ผู้นำ

เข้าและผู้ประกอบการ ใน 14 จังหวัดภาคใต้มาร่วมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอินเดีย คาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 30 ล้านบาท และมีมูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 1,200 ล้านบาท ซึ่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทย-อินเดียในปีนี้ ให้ขยายตัวอีกไม่ต่ำกว่า 8% จากในปี 57 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ได้คัดเลือกภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการส่งออกใน 14 จังหวัดภาคใต้ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแปรรูป สุขภาพและความงาม ของใช้ภายในบ้าน ยางพาราและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ และธุรกิจบริการรวมกว่า 180 คูหา รวมทั้งจะมีพาวีลเปลี่ยนการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเมืองสุราษฎร์ ประเทศอินเดีย กับ จ.สุราษฎร์ธานี ของไทยด้วย”.



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

‘ฉัตรชัย’บุกโรงสกัด ยื่นกรณาราคาปาล์ม รับซื้อที่ 4.2 บาท/กก.

“ฉัตรชัย” ยันรักษาระดับรับซื้อผลปาล์มไม่ให้ต่ำกว่า 4.20 บาทต่อกิโลกรัม แม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โรงสกัดโอดตันราคาซื้อผลปาล์มสุดหินหลังสต็อกล้นตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ที่บริษัทกรีน กลอรี่ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รักษาระดับราคาไม่ให้ต่ำกว่า 4.20 บาทต่อกิโลกรัม ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ตามที่กรมการค้าภายในได้ออกประกาศราคาแนะนำไว้ แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงผลผลิตปาล์มเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น การลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรลานรับซื้อ ไรคอกลัน จะช่วยให้เข้าใจถึงระบบตลาด และผลกระทบของเกษตรกรมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรภาคใต้ผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม

น้ำมัน ซึ่งระดับราคายางพาราอยู่ในระดับปกติทุกฝ่ายพึงพอใจแล้ว ในส่วนของปาล์มน้ำมันยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้มีราคาที่ดีขึ้น ไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศที่ต้องดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด หากมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศตกต่ำลงทันที

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ นั้น ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน แม้ในช่วงที่ผลปาล์มเริ่มจะออกสู่ตลาดที่น้อยลง โดยมีสต็อกน้ำมันในระบบของโรงสกัดในปริมาณที่มาก เกรงว่าเกษตรกรจะขายผลปาล์มได้น้อยลงและได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น

ด้านนายบุญลักษณ์ คงปาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลผลิต บริษัทกรีน กลอรี่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากผลผลิตลดลงตามฤดูกาล แต่สถานการณ์ราคาไม่เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะโรงสกัดรับซื้อผลผลิตรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของกรมการค้าภายใน แต่ไม่สามารถจำหน่ายให้โรงกลั่นได้ เพราะราคาต้นทุนจะอยู่ที่ 26 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาหน้าโรงกลั่นจะรับซื้อเพียงราคา 21-23 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น

24 กรกฎาคม 2558 หน้า B 11

โรงสกัดฯ ป้องฉัตรชัย ถูกกดซื้อน้ำมันปาล์ม

พรุ่งนี้ โรงสกัดฯ ป้อง “ฉัตรชัย”
ซื้อโรงกลั่นกดซื้อน้ำมันปาล์มดิบแค่
21-23 บาท/กิโลกรัม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่
ตรวจสอบสวนสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน
ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของ
บริษัท กรีน กลอรี่ จ.สุราษฎร์ธานี
ว่า แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้ำมันเริ่มทยอยออกสู่ตลาด
มากขึ้น แต่ราคาซื้อผลปาล์มดิบ
ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% จะไม่ต่ำ
กว่า 4.20 บาท/กิโลกรัม ตามราคา
แนะนำที่กรมการค้าภายในประกาศ

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นห่วงเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดย
ปัจจุบันราคายางพาราอยู่ในระดับ
ปกติและทุกฝ่ายพึงพอใจ แต่ราคา
ปาล์มน้ำมันยังต้องติดตามใกล้ชิด
และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบ
นำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ

นายบุญลักษณะ คงปาน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลผลิต บริษัท
กรีน กลอรี่ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วง
ที่ผลผลิตปาล์มลดลง แต่ระดับราคา
น้ำมันปาล์มดิบกลับไม่เป็นไปตาม
กลไกตลาด โดยโรงสกัดฯรับซื้อผลผลิต
รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ 4.20
บาท/กิโลกรัม แต่โรงกลั่นรับซื้อ
น้ำมันปาล์มดิบเพียง 21-23 บาท/
กิโลกรัม ทั้งๆ ที่ต้นทุนน้ำมันปาล์ม
ดิบอยู่ที่ 26 บาท/กิโลกรัม



24 กรกฎาคม 2558 หน้า 13



ย้อนอดีตรัฐมนตรีเกษตร

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีมาแรงพอ ๆ กับข่าวภัยแล้ง แม้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยพูดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี แต่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ก็ให้สัมภาษณ์แบบกึ่งๆ ทำนองว่าจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางกระทรวง พร้อมกับมีใฝ่ออกมาเรียบร้อยว่าจะเป็นคนนั้น คนนี้ จนเจ้าของตำแหน่งในปัจจุบันแม้จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารู้สึกเฉยๆ แต่ถึง ๆ แล้วก็กังวลใจไม่น้อย ไม่เช่นนั้นคงไม่เร่งรัดให้ข้าราชการในสังกัดทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เว้นแม้วันหยุดเสาร์- อาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งกันหน้าดำคร่ำเครียด ขนาดให้ลงพื้นที่ทุกวัน ส่งรายงานทุกวัน.....ถ้าทำงานอย่างนี้มาก่อนหน้านี้สัก 3 เดือน ชาวนาคงเข้าใจ และรู้สึกอุ่นใจไม่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเรื่องปล่อยน้ำอย่างที่ผ่านมา

ในบรรดารัฐมนตรีที่อยู่ในใฝ่ของสื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมีชื่อ 2 ท่านนี้รวมอยู่ด้วย นั่นคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิติพงษ์ พิงบุณย ณ อรุณยา ซึ่งจะไปพร้อมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ อำนวย ปะติเส ซึ่งระยะหลัง ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพไม่น้อย...ส่วนท่านแรกก็ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อย และออกอาการตำหนิการทำงานของข้าราชการทุกครั้งทีเรียกประชุม รวากับว่าท่านไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน...

มีชื่ออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมาแทนคุณขึ้นมาเป็นระยะๆ ล่าสุดมีชื่อ สรรธรด กลิ่นประทุม และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ท่านแรก เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ ระหว่าง ตุลาคม 2545 – พฤศจิกายน 2546 สมัยรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก่อนที่จะหลีกทางให้ สมศักดิ์ เทพสุทิน ดำรงตำแหน่งต่อในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี โดยมี วันมูหะมัดนอร์ มะทา มารับไม้ต่อไปเป็นเวลา 6 เดือน จนส่งไม้ให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ทำงานต่อ 7 เดือน จนถึงปฏิวัติ โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยโดยมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ย้อนไปดูผลงานกันหน่อย สรรธรด กลิ่นประทุม บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเวลาไม่ถึงปี ไม่มีผลงานอะไรที่โดดเด่น มาถึงยุคสมศักดิ์ เทพสุทิน เกิดโรคไขหวัดคนกระบาดในปี 2547 มีการปราบปรามไข้หวัดกันอย่างราบคาบ ภาพที่ยังติดตาคน

ไทยอยู่ คือการขุดหลุม ผังไก่ใช้รถไถฝั่งกลับ แต่ผู้ที่มีบทบาทกลายเป็น เนวนิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

ในยุคสมศักดิ์ เทพสุทิน นี้ก็เช่นกันมีคดีดังข้ามยุค ที่เพิ่งจะมาลงโทษกันเมื่อไม่นานมานี้ นั่นคือ คดีทุจริตลำไย หรือ โครงการแปรรูปลำไยอบแห้ง และการแทรกแซงตลาดลำไยปี 2547 โดยการช่วยเหลือซื้อลำไยสดจากเกษตรกรนำไปอบแห้ง แต่การคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการอบแห้งลำไยนั้นดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซ้ำบริษัทยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนไม่น้อย แต่งานนี้ข้าราชการถูกข่มขู่ความผิดและรับโทษ ขณะที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลโครงการพันผิดไปอย่างเนียนๆ

กระทรวงเกษตรฯ ยุคนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรัฐมนตรี ก็ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่น เพราะตัวรัฐมนตรีคงยังไม่ทันตั้งหลักทำอะไรในระยะเวลาเพียง 8 เดือน ก็ต้องถูกจากเก้าอี้ เปิดทางให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หญิงคนแรก เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คุณหญิงดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน เมื่อมาอยู่กระทรวงเกษตรฯ จึงเน้นงานด้านอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะการรับรองคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ Q ในระดับต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคหลังการปฏิรูปการปกครอง มีอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีระ สุตะบุตร มาขีดดาทัพอยู่ 1 ปี 4 เดือน โดยไม่มีผลงานอะไรเด่นชัดตากรรมการ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมกราคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คือ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล จากพรรคชาติไทยพัฒนา ของบรรหาร ศิลปอาชา ที่เคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อน และทราบงานของกระทรวงเกษตรฯ เป็นอย่างดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พรรคชาติไทยพัฒนาจึงยึดครองกระทรวงนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ชีระ วงศ์สมุทร อดีตรองอธิการบดีกรมชลประทาน และ ยุทธ ลิ้มแหลมทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ก็ยอมผันตัวเองเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แม้จะเคยเป็นข้าราชการมาก่อน แต่ก็ไม้อาจทำอะไรได้มากกว่า คำบัญชาจากหัวหน้าพรรค จึงไม่มีผลงานอะไรที่ประทับใจชาวประชาชน นอกจากการมอบหมายให้หน่วยงานจัด อีเว้นท์ ตลอดปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนต่อไป ควรจะเป็นใครล่ะนี่...นายกฯลุงตู่ ร้อย

แว่นขยาย

24 กรกฎาคม 2558 หน้า 10



ชนแก้ว - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ต้อนรับนายเหวียน เด็น สูง นายกฯ เวียดนาม ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และหารือข้อราชการร่วมกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ก.ค.

'บึกถู' รับนายกฯเวียดนามขึ้นฝั่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ให้การต้อนรับนายเหวียน เด็น สูง นายกฯ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล โดยนายกฯ นำนายกฯ เวียดนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม จากนั้นทั้งสองฝ่าย หารือ วกวิภาติและประชุมกรม.ร่วมไทย-เวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 และร่วมเป็นสักขีพยานลงนามเอกสารความร่วมมือด้านต่างๆ 5 ฉบับ

พล.อ.ประยุทธ์แถลงข่าวกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามที่ราบรื่น มีการติดต่อในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และไทยเป็นประเทศเดียวที่เวียดนามจัดการประชุมกรม.ร่วมด้วยการประชุมกรม.ร่วมมีการหารือในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้า และการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป ท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มการส่งออกผลไม้ไทยไปยังเวียดนาม และไทยเชิญเวียดนามเป็นสมาชิกสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ ซึ่งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นสมาชิกแล้ว เพื่อร่วมมือรักษาเสถียรภาพราคา ยางพาราในตลาดโลกด้วย

นอกจากนี้ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องให้จัดตั้งกลไกเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กระตุ้นความร่วมมือปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ รวมถึงเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563

นายกฯ กล่าวว่า ไทยขอบคุณเวียดนามสำหรับการสนับสนุนไทยขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งต่อไปในปี 2559 ที่ประเทศตุรกี และไทยพร้อมสนับสนุนเวียดนามสมัครตำแหน่งกรรมการผู้บริหารขององค์กรยูเนสโก สำหรับปี 2558-2562



สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

แหล่งที่มา: สวท.ตรัง

วันที่ข่าว: 23 กรกฎาคม 2558

นายสินาด อำนักรมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จัดงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ยางพารา) และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ (23 ก.ค.58) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม มีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ ประกอบกับการเข้าสู่อุตุนิยม ซึ่งเป็นฤดูกาลผลิตใหม่

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆสำหรับเกษตรกร การให้บริการในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ทั้งทางด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ มีการเรียนรู้การทำงานแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนางานทางด้านการเกษตรอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



กรมป่าไม้เร่งทำป่ากันชน ลดขัดแย้งคน ป่า และข้างป่า

- ThaiPR.net 23 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--กรมป่าไม้

กรมป่าไม้สำรวจป่าสงวนฯ ชุนช่อง จ.จันทบุรี พบนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยาง สวนปาล์ม ข้างเต็ดร้อนออกมากินพืชผลเกษตรกร อธิบดีกรมป่าไม้เร่งทำความเข้าใจให้คนอยู่ร่วมกับข้างป่าได้ พร้อมทำป่ากันชนชายขอบป่าอนุรักษ์ หาแหล่งน้ำ อาหาร เพิ่ม และขุดบ่อน้ำกันชนกันข้างออกนอกพื้นที่ป่า

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายหลังการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกกลุ่มนายทุนต่างถิ่นเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งบริเวณนี้จะมีข้างป่า30-40 ตัว ออกมาอาศัยพักนอนตอนกลางวัน และตอนกลางคืนจะออกมาหากินในสวนผลไม้และพืชไร่ของชาวบ้าน โดยข้างป่าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์รอยต่อ 5 จังหวัด และเดินต่อเนื่องหากินออกมาบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบนภูเขาที่ยังเหลืออยู่หลายจุดที่ล้อมรอบด้วยสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนี้ถูกชาวบ้านมาบุกรุกครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปี 2518 และมีการบุกรุกใหม่เพิ่มขึ้นมากหลังปี 2545 เบื้องต้นจึงมีการพูดคุยเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการขอคืนพื้นที่คืนมาเป็นผืนป่าอนุรักษ์เพื่อส่วนรวม ส่วนเรื่องข้างป่าได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อให้ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับข้างป่าได้ โดยต้องเข้าใจว่าพื้นที่นี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของข้างป่ามาก่อนที่คนจะเข้ามาอยู่ ซึ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยา และพฤติกรรมของข้างป่าด้วย เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับข้างป่าได้อย่างสันติและยั่งยืน

นายธีรภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว กรมป่าไม้จะทำแนวกันชนระหว่างป่ากับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดยจัดการป่ากันชนชายขอบป่าอนุรักษ์เพื่อลดความขัดแย้งของคน ป่า และข้างป่า และปลูกพืชอาหารข้างเพิ่มขึ้น เพื่อให้ข้างอ่อม จะได้ไม่ออกจากป่า หรือออกมาให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีโครงการขุดบ่อน้ำข้างออกจากพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง และหลายจุดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถป้องกันข้างออกนอกพื้นที่ป่าได้ดี แต่บริเวณพื้นที่แก่งหางแมวนั้นยังขุดไม่เสร็จ ซึ่งจะเร่งให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง